

**BÀI DỰ THI**  
**VIẾT VỀ TÁM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT”**

Người dự thi: **Vũ Thị Thanh Hương**

Địa chỉ : Trường THCS Thanh Liệt – Huyện Thanh Trì –  
Thành phố Hà Nội

Số điện thoại : 0989.083.218

**« MỘT CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TÂM HUYẾT »**

Ở trường THCS Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, thầy giáo Đào Xuân Kiên được đồng nghiệp và học sinh tin yêu, quý mến bởi thầy không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là một Chủ tịch công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm cũng như đời sống của cán bộ, giáo viên nhà trường.

Với cương vị là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thầy giáo Đào Xuân Kiên luôn tích cực, trách nhiệm trong hoạt động Công đoàn. Thầy tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, người lao động trong trường ttham gia các phong trào thi đua do Công đoàn trường và Công đoàn cấp trên phát động như cuộc vận động “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”* ... Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia. Ban chấp hành Công đoàn cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, người lao động, các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, quan tâm chia sẻ, động viên những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Ngoài việc chăm lo cho đời sống của các giáo viên, nhân viên trong trường, thầy Kiên còn là người đứng ra tổ chức các chương trình, các hoạt động cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thêm gắn kết, giúp cho trường ngày càng phát triển như: Chương trình 8/3, chương trình 20/11, gặp mặt đầu xuân...Với học sinh của mình, thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy còn quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, dạy các em biết yêu thương, kính trọng người lớn, biết giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Nhiều năm liền, nhờ sự dẫn dắt của thầy, Công đoàn nhà trường luôn đạt danh hiệu “Công đoàn Vững mạnh xuất sắc” được Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tặng Bằng khen. Để đạt được thành công như vậy là nhờ sự đồng lòng tạo nên khối đoàn kết đã được vun đắp từ nhiều năm qua. Đến nay với cương vị Chủ tịch công đoàn trường, thầy tiếp tục thấp lửa, giữ lửa và khơi sáng thêm bằng nhiệt huyết, bằng sự quan tâm, động viên đến từng đồng chí công đoàn

viên để họ đem hết tài năng, tâm huyết và sự sáng tạo. Bên cạnh đó thầy còn biết lắng nghe đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất ý kiến thiết thực, phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học. Với những việc làm thiết thực và những thành tích đạt được thầy thực sự là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp học tập và noi theo.

TRƯỜNG THCS THANH LIỆT

Cử nhân Âm nhạc  
Cử nhân Ngoại ngữ  
ĐHSP Nghệ thuật TW  
Viện ĐH Mở Hà Nội  
GVG cấp Huyện  
Chiến sĩ thi đua cấp Huyện  
27 năm công tác

NOTES  
Bộ lông làm đẹp  
con Công,  
học vấn làm đẹp  
con Người

Giáo viên chủ nhiệm  
**ĐÀO XUÂN KIÊN**

LỚP 6B2

Trong chuyên môn, với tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề thầy luôn gương mẫu tham gia các phong trào thi đua của trường và làm tốt công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm. Sau nhiều năm công tác, thầy không ngừng tìm tòi, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp; thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực đổi mới phương pháp trong từng giờ dạy, tiết dạy tạo không khí hào hứng, sôi nổi, khơi dậy ngọn lửa say mê học tập ở học sinh. Chính vì vậy, thầy luôn được đồng nghiệp yêu mến, phụ huynh tin tưởng, học trò kính trọng.

Ai đó đã từng nói : “ Một thầy giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác.” Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, trong lòng tôi lại nghĩ về người đồng nghiệp đáng kính của mình. Đối với tôi thầy chính là một tấm gương để tôi học tập, rèn luyện, để cống hiến nhiều hơn cho mái trường THCS Thanh Liệt thân thương này.